

Tuyên Quang đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại chính sách, pháp luật về BHXH

21:36 18/08/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Từ ngày 15 -17/08/2023, BHXH tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Hội Nông dân thành phố Tuyên Quang tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT và hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số tại các xã, phường: Tân Hà, Ý La, Lương Vượng, Thái Long thành phố Tuyên Quang.



Đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe Báo cáo của BHXH tỉnh tuyên truyền phổ biến các nội dung cơ bản về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, trọng tâm là quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, mức đóng, phương thức đóng và mức hỗ trợ của Nhà nước; tính ưu việt, nhân văn, tính cộng đồng của chính sách BHXH, BHYT;

Theo kế hoạch số 822/KH-HNDT ngày 13/4/2023 của Hội Nông dân thành phố Tuyên Quang về việc phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT năm 2023. BHXH tỉnh và Hội Nông dân thành phố Tuyên Quang, đã phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính

sách, pháp luật về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Tại các Hội nghị có hơn 400 người tham dự. Thành phần là lãnh đạo Đảng ủy, UBND, thành viên Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, đại biểu là Hội Nông dân các xã, phường, Bí thư chi bộ, trưởng thôn và một số người dân chưa tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình ở các xã, phường thuộc địa bàn thành phố.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe Báo cáo của BHXH tỉnh tuyên truyền phổ biến các nội dung cơ bản về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, trọng tâm là quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, mức đóng, phương thức đóng và mức hỗ trợ của Nhà nước; tính ưu việt, nhân văn, tính cộng đồng của chính sách BHXH, BHYT; lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu; những lợi ích của việc hưởng lương hưu; hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID- Bảo hiểm xã hội số trên điện thoại thông minh ...;

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để trao đổi, thảo luận, đối thoại, giải đáp những câu hỏi của các đại biểu về nội dung liên quan đến đối tượng tham gia, phương thức đóng, mức hỗ trợ của Nhà nước; mức đóng BHXH tự nguyện và mức hưởng lương hưu, quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Các ý kiến của đại biểu đều được lãnh đạo phòng Truyền thông, BHXH tỉnh giải đáp thỏa đáng.

Thông qua Hội nghị tuyên truyền này đã giúp các đại biểu hiểu rõ hơn về tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tiến tới mục tiêu BHYT toàn dân và BHXH cho mọi người lao động.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/tuyen-quang-day-manh-tuyen-truyen-doi-thoai-chinh-sach-phap-luat-ve-bhxh>